

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากที่มาของรายการข่าวโทรทัศน์และประวัติของช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าสถานีโทรทัศน์ทั้ง 5 ช่องโดยเฉพาะช่อง 9 อ.ส.ม.ท. นั้นยังคงอิงกับรัฐบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตำแหน่งประธานบอร์ดขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวรัฐมนตรีจะเป็นผู้เสนอรวมถึง ตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งรัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งและจากในส่วนของประวัติของช่อง 9 นั้นจะพบว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีท่านใดอยู่ครบวาระ 4 ปี เลยแม้แต่ท่านเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐบาลตำแหน่งดังกล่าวก็มักมีการเปลี่ยนแปลงตามด้วย เมื่อระดับผู้บริหารเองยังอยู่ภายใต้อำนาจนักการเมืองแล้วระดับแค่ผู้สื่อข่าวการเมืองของช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ก็ต้องขึ้นกับนักการเมืองเป็นของธรรมดา ยุคใดที่รัฐบาลก่อนไปทางเผด็จการ เช่นในยุคของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามก็จะใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณาทางการเมืองให้กับตนเอง ปิดบังความจริงประชาชน ผู้สื่อข่าวจึงขาดอิสระในการทำงาน แต่ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวมาสู่ยุคข่าวสาร ซึ่งข่าวสารต่างๆไม่ได้มาจากแค่ในประเทศอย่างเดียว ยังมาจากต่างประเทศโดยผ่านทางเคเบิลทีวี และดาวเทียม ทำให้รัฐบาลยากที่จะปิดบังข่าวสารทั้งหมดได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือนำเสนอสู่ประชาชน

จะเห็นได้ว่าผู้ที่ทำงานด้านข่าวนี้อย่างน้อยบางส่วนไม่ได้มาจากบัณฑิตด้านสื่อสารมวลชนทำให้ความเข้าใจในเรื่องสื่อยังมีน้อย รวมทั้งบางส่วนของบัณฑิตจากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือจากสาขาอื่นยังขาดความสำนึกในการที่จะเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดี ขาดประสบการณ์ การฝึกฝน ขาดความเสียสละ ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รวดเร็วและความต้องการข่าวสารทำให้ต้องมีการเสนอข่าวอย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีการง่ายๆในการเสนอข่าวให้รวดเร็วคือ การนำการสัมภาษณ์มาเสนอเป็นข่าวอย่างที่กล่าวถึงไปข้างต้นแล้วว่า นักการเมืองจะตอบถ้าเห็นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง หรือไว้ใจดีผู้อื่น รวมทั้งนักข่าวเองก็มักจะสัมภาษณ์ในประเด็นเดิม เรื่องเดิมๆทำให้ข่าวไม่ค่อยคืบหน้า ประชาชนจึงอาจเกิดความเบื่อหน่ายได้

ส่วนเรื่องการขาดบุคคลากร อุปกรณ์การสื่อสาร และอุปกรณ์ในการทำข่าว ก็ยังเป็นอุปสรรคของผู้สื่อข่าวการเมืองทางโทรทัศน์ของช่อง 9 อ.ส.ม.ท. อยู่ดี

เมื่อพอที่จะทราบถึงปัญหาที่ทำให้ผู้สื่อข่าวการเมืองทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. พบกับปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับบทบาทของตนเองในฐานะสื่อมวลชนแล้ว ก็จะเสนอวิธีการแก้ไขดังกล่าว ซึ่งวิธีแก้ไขสถานภาพของช่อง 9 อ.ส.ม.ท.ให้พ้นจากรัฐวิสาหกิจเพื่อการแข่งขันกับช่องต่าง ๆ รวมถึงเคเบิลทีวีอีกหลายช่อง สามารถทำได้โดยการแยกออกจากรัฐบาลอาจจะเป็นการเข้าตลาดหุ้นเพื่อให้มหาชนเป็นเจ้าของ หรืออาจให้เอกชนเข้ามาประมูล ซึ่งวิธีนี้ก็ยังมีผู้เสนอความคิดมาตั้งแต่ช่วงหลังพฤษภาทมิฬ แต่จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีความคิดไหนใด ๆ เลย

ส่วนปัญหาที่ว่าช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เน้นแต่การทำข่าวสัมภาษณ์ผู้เขียนคิดว่าช่อง 9 ควรคิดที่จะทำสื่อบริษัทเพื่อเจาะลึกเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้น ข่าวก็จะล่าช้าและตามไม่ทันช่องอื่นๆ ผู้รับสารก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ชมรายการเมื่อวันนั้นย่อมมีผลกระทบต่อรายได้ของสถานีด้วย

นอกจากนี้ ก็ควรมีการเพิ่มจำนวนในส่วนของบริษัท หรือให้ทุนบริษัทในการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนเพิ่มเติม อย่างน้อยก็เท่ากับว่าทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เกิดบริษัทที่มีคุณภาพและความรู้แก่วงการสื่อสารมวลชนในบ้านเราด้วย

ทางด้านอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์การทำข่าว ทางสถานีควรพิจารณาจัดซื้อเพิ่มเติมเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการทำข่าวให้มีประสิทธิภาพ